

Người tổ trưởng dân phố hết lòng với công tác phòng chống dịch

Trong cuộc đấu tranh phòng chống dịch covid-19 trên khắp mọi miền tổ quốc, chúng ta đã thấy biết bao tấm gương người tốt việc tốt, tiêu biểu là các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch. Họ đã và đang ngày đêm làm việc để chăm lo cho sức khỏe của nhân dân, góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Tuy nhiên không thể không kể đến công lao của những con người cũng đang âm thầm góp sức mình trong công cuộc chống dịch, hỗ trợ các y bác sĩ tại từng địa phương. Đó là những bác tổ trưởng dân phố đang miệt mài đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để tuyên truyền phòng chống dịch, giảm tải gánh nặng cho tuyến trên. Tại phường Láng Thượng, có một người tổ trưởng dân phố luôn hết lòng như thế. Đó là ông Ngô Văn Hồng - Tổ trưởng tổ dân phố số 19 - phường Láng Thượng - quận Đống Đa - Hà Nội.

Ông Hồng đã có nhiều năm công tác trong ngành công an. Với những phẩm chất cao quý của một người chiến sĩ công an, khi về hưu ông đã được các cấp lãnh đạo phường cũng như người dân tin yêu và tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ dân phố kiêm bí thư chi bộ. Kể từ khi dịch bệnh covid-19 bùng phát, với vai trò là thành viên trong tổ covid cộng đồng, ông đã phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể trong đoàn phường kịp thời đưa ra các chủ trương cũng như phương án để đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn phường Láng Thượng. Với tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm, ông thường xuyên tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch như thông điệp 5K, chủ động khai báo y tế, đeo khẩu trang khi ra ngoài, hạn chế ra đường khi không cần thiết, không tụ tập nơi đông người. Trong thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, ông càng bận rộn hơn với những công việc như: phát phiếu đi chợ cho từng hộ dân, lập danh sách đăng ký tiêm vaccine, hỗ trợ trạm y tế phường truy vết các ca nhiễm cộng đồng, lập danh sách những người bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19 để chính quyền kịp thời có biện pháp chăm lo hỗ trợ. Bên cạnh những công việc của tổ, ông cũng thường xuyên đến UBND phường, cùng các tình nguyện viên phân chia nhu yếu phẩm, rau củ thành các phần quà để gửi tặng đến các hộ dân gặp khó khăn trên địa bàn. Ông còn đến tận nhà để có thể tận tay trao số tiền hỗ trợ cũng như các phần quà cho người dân, động viên bà con cùng nhau cố gắng vượt qua cơn đại dịch.

Không quản khó khăn, không ngại nguy hiểm, ông luôn có mặt trong các buổi lấy mẫu xét nghiệm để hướng dẫn, sắp xếp và nhắc nhở người dân tuân thủ giãn cách, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Bên cạnh đó, ông còn kịp thời tham mưu cùng với chính quyền địa phương trong việc tổ chức xét nghiệm nhanh, xét nghiệm ưu tiên đối với các khu vực nguy cơ cao hay vùng đỏ để kịp thời khoanh vùng, phát hiện, phân loại các đối tượng F0 để có hình thức cách ly y tế phù hợp nhất. Tại các buổi tiêm chủng của phường, ông luôn là người có mặt sớm nhất tại điểm tiêm để rà soát lại danh sách những người tiêm chủng thuộc tổ mình, hướng dẫn mọi người xếp hàng, tuân thủ giãn cách, phát số thứ tự cho những người đến tiêm.

Những ngày gần đây, khi số ca F0 ở Hà Nội liên tục tăng cao, công việc của những người tổ trưởng dân phố lại nhiều lên gấp bội. Để công tác thông tin đến được với người dân một cách kịp thời, nhanh chóng, ông Hồng đã thành lập một nhóm chat zalo của tổ dân phố. Tại đây, ông liên tục cập nhật các quy định về phòng chống dịch, hướng dẫn F0 cách khai báo y tế và cách ly tại nhà, cập nhật lịch tiêm vaccine mới nhất, danh sách hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn... để người dân kịp thời nắm bắt và thực hiện. Có những hôm số ca mắc covid tại Hà Nội cao kỷ lục, đội ngũ y tế phường phải làm việc hết công suất, ông đã cùng các đồng nghiệp tham gia hỗ trợ trực điện thoại khi có F0 gọi đến để tư vấn, hỗ trợ người dân các thủ tục cũng như giấy tờ cần thiết để xác nhận mình là F0...

Mặc dù đã có tuổi, thế nhưng với sự nhanh nhẹn cùng tâm lòng tận tụy và tinh thần trách nhiệm cao, ông luôn là một tấm gương sáng, một tình nguyện viên tích cực, một người đảng viên ưu tú trong công tác phòng chống dịch tại địa phương. Những việc làm của ông thật đáng được trân trọng, cần được nhân rộng và lan tỏa nhiều hơn nữa trong cộng đồng. Hy vọng ông giữ sức khỏe thật tốt để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp tục giúp đỡ được nhiều hơn cho các y bác sĩ và các lực lượng phòng chống dịch, góp phần đẩy lùi dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân.